



ที่ พร ๐๐๓๗.๓ / ว ๒๓๕๕

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๗๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งการจัดฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ณ โรงแรม อะเดรียติค พาเลซ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๐ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๖๒๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง ผู้บริหารเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลที่เหมาะสม และผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคเพื่อให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผู้นำท้องถิ่นในการจัดการให้เกิดกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยกำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งแบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมฯ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ทางเว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับรายชื่อกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ สำเนาโครงการฯ แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม และแผนที่โรงแรมฝึกอบรม สามารถดาวน์โหลดจาก www.thailocaladmin.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเถลิงศักดิ์ วงศ์ใหญ่)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๓ โทรสาร ต่อ ๒๑

๒๑๐๒
ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๗๑



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
2374
เลขรับ.....
วันที่ 17 มิ.ย. ๒๕๕๔
เวลา 16. —

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๗๒๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาโครงการฝึกอบรมฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบตอบรับ และแผนที่โรงแรมสถานที่จัดฝึกอบรมฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันลงนามตามข้อตกลง “โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งในห้วงระยะแรกของการดำเนินงาน ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๐ แห่ง ใน ๕ ภาค เพื่อพัฒนาเป็นท้องถิ่นต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรม/กีฬาพื้นบ้าน และประกวดกิจกรรม/แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จึงมีหนังสือถึงจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายฯ ตามหลักเกณฑ์/แนวทาง และระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

ภายใต้การดำเนินการดังกล่าว มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อเสนอโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๗๘๐ แห่ง ในพื้นที่ ๗๔ จังหวัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ซึ่งคณะกรรมการ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้อเสนอโครงการตามแนวทางของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหลักเกณฑ์/แนวทางที่กำหนด โดยจำแนกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคละ ๔ แห่ง ใน ๕ ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๐ แห่ง ใน ๕ ภาคดังกล่าว ได้ดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๒-เดือนมีนาคม ๒๕๕๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดการขยายผลการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านกีฬาและสุขภาพด้วยกิจกรรม/กีฬาพื้นบ้าน/วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงกำหนดจัดการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ณ โรงแรม อะเดรียติค พาเลซ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๐-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) กำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๖๒๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง ผู้บริหารเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลที่เหมาะสม และผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค เพื่อให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผู้นำท้องถิ่นในการจัดการให้เกิดกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ตอบสนองความ

/ต้องการ...

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และการดำรงอยู่ของกิจกรรมจนกลายเป็นวิถีชีวิตของชุมชน และเพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้เชิงระบบการจัดการเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

จึงขอให้จังหวัดแจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ตามกำหนด โดยส่งแบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ได้ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๐๐
ต่อ ๔๑๐๓ หรือทาง e-mail : thailocalsport@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และให้
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันศุกร์
ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยพิจารณาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗๘๐ แห่ง ในพื้นที่ ๗๔ จังหวัด เป็น
อันดับแรก เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวมีความสนใจในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อ
สุขภาพในพื้นที่ จึงเปิดโอกาสให้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เป็นอันดับแรก

ทั้งนี้ โครงการจะรับผิดชอบเฉพาะค่าที่พัก และค่าอาหารในระหว่างวันอบรมฯ สำหรับค่าพาหนะ
และค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย
ให้ดาวน์โหลดจาก www.thailocaladmin.go.th เข้าถึงได้จาก “หนังสือราชการของ สด.” และสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายฯ นางสาวนิศาชล ใจแก้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และ
นายสุวิทย์ บุคตาเลิศ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒-๓ และ
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๐ ๔๕๐ ๑๙๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒-๓ โทรสาร ต่อ ๔๑๐๒-๓

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”